

TIỀN HẢI Sẵn sàng cho năm học mới

Đến nay, các thầy cô giáo và học sinh trên địa bàn huyện Tiền Hải đã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học để đón chào năm học 2018 - 2019.



Cô và trò Trường Mầm non Tây Tiến (Tiền Hải).

Có mặt tại Trường THCS Đông Trung, chúng tôi cảm nhận được niềm vui phấn khởi của thầy và trò khi chuẩn

bị bước vào năm học mới. Thầy giáo Hồ Văn Điền, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Công việc chuẩn bị đón chào năm học mới của

nhà trường đã cơ bản hoàn tất. Trước đó, nhà trường đã họp triển khai kế hoạch chuẩn bị vào năm học mới, các tổ chuyên môn họp

triển khai từng nhiệm vụ công tác, phân công cụ thể cho cán bộ, giáo viên; tổ chức cho học sinh vệ sinh trong khuôn viên nhà trường và các lớp học, các em học sinh luyện tập các tiết mục văn nghệ, đồng diễn trong ngày khai giảng. Không chỉ có Trường THCS Đông Trung mà các Trường Tiểu học Đông Long, Mầm non Nam Hà... trước năm học mới cũng được đầu tư kinh phí xây dựng phòng học đồng bộ có đủ bàn ghế cho học sinh, hệ thống ánh sáng, quạt mát phục vụ yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập cho giáo viên và học sinh. Cô và trò các nhà trường đều tổ chức trang trí phòng học, đồ dùng dạy học, đồ chơi ngoài trời, các thiết bị phục vụ học tập, sinh hoạt để chuẩn bị cho năm học mới. Vận động cha mẹ học sinh, nhất là các em học sinh năm nay vào lớp 1 đi giày, dép, mặc quần áo đẹp, gọn gàng, để ngày khai giảng thực sự là ngày vui tươi, ấn tượng, mang nhiều ý nghĩa đối với các em.

Ông Vũ Quang Thịn, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiền Hải cho biết: Trên địa bàn huyện Tiền Hải có 35 trường mầm non, 35 trường tiểu học, 30

trường THCS. Cấp học mầm non có 3.624 cháu nhà trẻ, khối mẫu giáo 10.191 trẻ; tiểu học có 541 lớp với 16.324 học sinh; THCS 340 lớp với 11.944 học sinh. Nhiệm vụ quan trọng trước thềm năm học mới là công tác huy động học sinh trong độ tuổi đến trường đã được Tiên Hải tổ chức thực hiện tốt. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với chính quyền các địa phương, đoàn thể tích cực tuyên truyền, lập danh sách các cháu đến độ tuổi đi học thực tế tại địa bàn để có kế hoạch vận động học sinh trong độ tuổi đến trường, đặc biệt là học sinh chuẩn bị vào lớp 1. Việc đầu tư cơ sở vật chất cũng được chú trọng, ngoài cơ chế hỗ trợ xây dựng trường học của tỉnh, huyện Tiền Hải cũng có cơ chế hỗ trợ 50 triệu đồng/1 phòng cho các xã không đủ điều kiện đáp ứng các hoạt động giáo dục đã được quy hoạch xây ra vị trí mới. Trong đó, đã xây 28 phòng học và 20 phòng chuyên môn, tu sửa, làm mới 19 khuôn viên trường và 16 công trình vệ sinh. Đồng thời, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cũng tích cực tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện yêu cầu các trường, mỗi thầy

giáo, cô giáo phải không ngừng trau dồi phẩm chất chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tuân thủ nội quy nhà trường và pháp luật của Nhà nước, có lối sống lành mạnh, văn minh trong ứng xử, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội. Thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình giáo dục, đẩy mạnh phong trào "Đổi mới phương pháp dạy học" ở tất cả các môn học, cấp học, bậc học. Tăng cường nền nếp kỷ cương học đường, thực hiện nghiêm Luật Giáo dục và Điều lệ trường học. Đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, áp dụng linh hoạt, hiệu quả phương pháp kỹ thuật tích cực trong giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào quản lý và dạy học, tích cực tìm tòi, thực hiện sáng tạo các mô hình giáo dục mới để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Làm tốt phong trào thi đua học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật học hòa nhập, học sinh thuộc đối tượng hưởng chế độ chính sách... Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, bảo đảm tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần cao.

MẠNH THẮNG

HUNG HÀ Tỷ lệ đầu nối, sử dụng nước sạch đạt 84,1%

Với sự nỗ lực vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân, đến ngày 20/8/2018 tỷ lệ hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Hưng Hà đạt 84,1%. Trong đó, 17 xã phía Bắc huyện đạt 69,2%, 18 xã phía Nam của huyện đạt 96,4%. Hiện nay, huyện Hưng Hà đang tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công trình cấp nước sạch trên địa bàn đẩy mạnh tiến độ lắp đặt đường ống cung ứng nước sạch cho nhân dân, đồng thời vận động nhân dân các địa phương trong huyện đổi mới tư duy, sử dụng nước sạch thay thế nước mưa, nước giếng khoan, góp phần đạt mục tiêu tỷ lệ hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch đã đề ra.

NGỌC MAI

KIẾN XƯƠNG Công nghiệp tăng bình quân 12,7%/năm

Theo đánh giá của huyện Kiến Xương, từ năm 2016 đến nay, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện tăng trưởng bình quân 12,7%/năm.

Có được kết quả trên là do huyện đã tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp (CCN), phát triển nghề và làng nghề, tạo đà cho công nghiệp phát triển. Toàn huyện hiện có 7 CCN, trên 300 doanh nghiệp, 31 làng nghề, gần 10.000 hộ tham gia sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Ngoài 3 CCN mới được phê duyệt thành lập, 2 CCN đã được điều chỉnh, mở rộng, trong đó CCN Vũ Quý mở rộng từ 9,9ha lên 70ha. Tại 3 CCN Vũ Ninh, Vũ Quý, Thanh Tân đã thu hút các dự án triển khai sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả thiết thực với tổng mức đầu tư 845 tỷ đồng. Đã có thêm 6 dự án đang triển khai xây dựng và hoàn thiện thủ tục chấp thuận đầu tư vào các CCN Vũ Ninh, Vũ Quý, Trung Nê. Hiện nay, huyện hoàn thiện thủ tục quy hoạch phân khu cho 2 nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng đồng thời chấp thuận mức số nhà đầu tư hạ tầng vào CCN Hồng Thái và CCN Cồn Nhất.

THU THỦY

Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã có nhiều chương trình, hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Các huyện, thành đoàn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hoạt động tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 100% học sinh lớp 12 trong toàn tỉnh; phối hợp dạy nghề, giới thiệu việc làm, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn... tạo cơ hội cho thanh niên lập thân, lập nghiệp ngay tại quê hương. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn đã thành lập mới, duy trì hiệu quả và định hướng hoạt động của câu lạc bộ Lương Định Của, các câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế và Hội Doanh nhân trẻ khởi nghiệp. Toàn tỉnh đã tổ chức tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho gần 24.000 đoàn viên, thanh niên; tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hơn 600 đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, các cấp bộ đoàn quản lý trên 200 tỷ đồng nguồn vốn nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội...

PHƯƠNG ANH

Với sự nỗ lực không ngừng để đổi mới và phát triển, Trường Tiểu học Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) đã trở thành niềm tin, niềm tự hào của đông đảo học sinh và các bậc phụ huynh.

Chia sẻ với chúng tôi, thầy giáo Nguyễn Thiện Lợi, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trong những năm qua, mặc dù điều kiện của nhà trường còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi xác định nhiệm vụ quan trọng đầu tiên là phải nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Để có được thành công như ngày hôm nay là do Trường có được đội ngũ giáo viên giỏi, gương mẫu, luôn nỗ lực nâng cao trình độ, phấn đấu thi đua dạy tốt, học tốt với phương châm "Nền nếp tốt, chất lượng thực, hiệu quả cao"; 100% giáo viên của nhà trường có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn. Bằng tình yêu nghề nghiệp, các thầy cô giáo nơi đây đã làm cho học sinh thấy được nhà trường thực sự là ngôi nhà thứ 2 của mình. Với nhiệm vụ được phân công, các tổ chuyên môn trong nhà trường thường xuyên tổ chức sinh hoạt, trao đổi, nghiên cứu chương trình, kiến thức của từng khối lớp, phân định kiến thức thành các phần trọng tâm, trọng điểm. Từ đó, xây dựng các chuyên đề chuyên sâu về cách dạy

TRƯỜNG TIỂU HỌC KỲ BÀ Đổi mới và phát triển

cho từng nội dung phù hợp với từng đối tượng học sinh. Việc dạy học lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh đã được tất cả giáo viên quan tâm và mạnh dạn áp dụng. Cùng với đó, nhà trường đề cao việc xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa giáo viên với giáo viên, giáo viên với học sinh, nhà trường với xã hội; quan tâm tới đời sống học sinh cũng như giáo viên... Qua đó truyền gửi tình yêu trường, yêu lớp, duy trì cảm hứng giảng dạy và học cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Cũng nhờ vậy mà lâu nay, khi vào năm học mới, Trường Tiểu học Kỳ Bá hầu như không bị chi phối nhiều với việc ổn định nền nếp, phân phối chương trình, thay vào đó có thể bắt tay thực hiện những phần việc chính ngay từ những tiết học đầu tiên.

Từ nhiều năm nay, thương hiệu "Tiểu học Kỳ Bá" luôn là niềm tin của đông đảo các bậc phụ huynh, niềm tự hào của các thế hệ giáo viên, học sinh. Năm học 2017 - 2018 vừa qua, Trường tiếp tục duy trì

quy mô lớn nhất khối các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh với 35 lớp, gần 2.070 học sinh, bảo đảm 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1. Ngay từ đầu năm học, Ban Giám hiệu nhà trường chú trọng triển khai các giải pháp từng bước nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, ổn định chỉ số lượng giáo dục đại trà. Không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, thường xuyên khảo sát tiến bộ của học sinh để có điều chỉnh kịp thời; vận động, tuyên truyền các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào công tác giáo dục học sinh cùng với nhà trường. Tiếp tục thực hiện sáng tạo nội dung các hoạt động "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Ban Giám hiệu tổ chức đánh giá định kỳ kết quả học tập của học sinh nghiêm túc theo quy chế thi, kiểm tra từ khâu ra đề, coi, chấm, lên điểm và tổng hợp kết quả bảo đảm yêu cầu. Đồng thời, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống giúp học sinh hình thành và phát triển các phẩm chất, năng lực thông qua các môn học, hoạt

trà và mũi nhọn của nhà trường không ngừng được nâng lên, với 100% học sinh hoàn thành chương trình lớp học, trong đó 99% học sinh hoàn thành tốt môn Toán và Tiếng Việt; 99,9% học sinh đạt yêu cầu về giáo dục đạo đức.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học

trong năm học 2018 - 2019, Trường Tiểu học Kỳ Bá sẽ tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; phát triển mạng lưới trường lớp, đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ tốt hơn cho yêu cầu giảng dạy, học tập. Đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua của ngành phát động, nhất là phong trào thi đua dạy tốt, học tốt ngay từ những ngày đầu của năm học.

MINH NGUYỄN



Giờ học của cô và trò Trường Tiểu học Kỳ Bá.

BIDV CHI NHÁNH THÁI BÌNH

Giữ vững thương hiệu "Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam"

Với tôn chỉ "khách hàng là trọng tâm", thời gian qua, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thái Bình luôn nỗ lực thay đổi để ngày càng hoàn thiện, đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, từ đó giữ vững thương hiệu "Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam".

Được thành lập từ năm 1995 với tiền thân là cơ sở điện cơ Sao Mai, đến nay, Công ty TNHH Điện cơ Aidi (khu công nghiệp Gia Lễ) đã không ngừng phát triển và mở rộng quy mô với 2 nhà máy sản xuất, tạo việc



Cán bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Bình kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn vay ở Công ty TNHH Điện cơ Aidi.

làm thường xuyên cho 130 lao động với thu nhập trung bình 5,5 triệu đồng/người/tháng. Năm 2017, Công ty đã hoàn thành và đi vào sử dụng nhà máy sản xuất số 2 với dây chuyền thiết bị công nghệ hiện đại, 50 - 60% là tự động hóa nên đã tiết kiệm được rất nhiều chi phí nhân công cho Công ty. Với nhiều sản phẩm chủ lực như: nồi cơm điện, ấm siêu tốc, chảo lẩu, chảo chống dính, bếp từ... mang thương hiệu Aidi, Công ty không chỉ mở rộng thị trường ở khắp 63 tỉnh, thành phố trong cả nước mà còn xuất khẩu sang một số nước trong khu vực. Ông Vũ Văn Trạc, Giám đốc Công ty tâm sự: Công ty có được thành quả như ngày hôm nay phần lớn là nhờ vào nguồn lực của ngân hàng. Trong quá trình phát triển của Công ty luôn có sự đồng hành của BIDV Chi nhánh Thái Bình, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Công ty nhanh chóng có vốn phát triển sản xuất mà không gây bất cứ phiền hà gì.

Không chỉ giải quyết nhanh chóng nhu cầu vay

vốn của khách hàng, trong hoạt động tín dụng, BIDV Chi nhánh Thái Bình còn bám sát định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, của BIDV và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để triển khai kịp thời các gói tín dụng đến khách hàng; tổ chức phân giao kế hoạch tới từng cán bộ, xây dựng cơ chế khen thưởng đồng viên kịp thời cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; xem xét, áp dụng linh hoạt chế lãi suất, phí ưu đãi với từng khách hàng và nhóm khách hàng; đồng thời rà soát cán bộ từ đó thực hiện luân chuyển nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả lao động. Trong huy động vốn, Chi nhánh thường xuyên nghiên cứu thị trường, diễn biến trên địa bàn để có biện pháp điều chỉnh, ứng xử phù hợp; phân công cụ thể cán bộ theo dõi và quản lý sát khách hàng có tiền gửi lớn, trên cơ sở đó chủ động tư vấn, áp dụng các chính sách ưu đãi phù hợp; tích cực áp dụng các chương

trình khuyến mại, sản phẩm huy động có lợi thế cạnh tranh nhằm khuyến khích khách hàng gửi tiền tại Chi nhánh. Để giữ vững thương hiệu "Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam", việc phát triển các dịch vụ cũng được BIDV Chi nhánh Thái Bình chú trọng thực hiện. Với nhiều sản phẩm dịch vụ đa dạng, phong phú như: thanh toán liên ngân hàng, chia sẻ rủi ro đối với giao dịch, thanh toán song phương, thu hộ tài quỹ giao dịch, thấu chi tổ chức

tín dụng, hợp tác thanh toán quốc tế, ngân hàng điện tử, gửi nhận tin nhắn qua điện thoại di động... Chi nhánh đã từng bước đáp ứng nhu cầu thanh toán của khách hàng. Đến ngày 30/6, toàn Chi nhánh có 11.513 khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, 41.584 khách hàng sử dụng dịch vụ gửi nhận tin nhắn qua điện thoại di động; phát hành 507 thẻ tín dụng quốc tế, 1.804 thẻ ghi nợ quốc tế và 56.939 thẻ ghi nợ nội địa.

MINH HƯƠNG

ĐẾN NGÀY 31/7/2018

- Tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh đạt 6.071 tỷ đồng, tăng 5,09% so với thời điểm 31/12/2017;
- Tổng dư nợ tín dụng của Chi nhánh đạt 4.700 tỷ đồng, tăng 7,28% so với thời điểm 31/12/2017, đạt 94% kế hoạch năm 2018;
- Tỷ lệ nợ xấu của Chi nhánh chiếm 1,18% tổng dư nợ.